

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

SYNEX – กิตลาดแบบนี้ล่ะนะ จะตัวไหนได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว... ก็เท่าที่ดู เห็นว่าอาการของหุ้นยังดี และก็ยังพอซื้อได้ หรือวันนี้

อาจจะเก็งกำไรระยะสั้นๆ ได้ด้วยอีกหรือไม่ ก็ลองๆ ดูหน้างานอีกทีก็แล้วกัน... ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index เห็นอเมฆอาจจะกล่าวย้ำมาบ่อยๆ แล้ว ไม่ว่าจะในบทวิเคราะห์ บาดตาเซียน นี้ ก็มีมุมมองไว้อย่างต่อเนื่องแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะกลางๆ ขึ้นไป ก็บอกหน้าเตือนไว้เสมอว่า ถ้าจะเอาเงื่อนไขในทางปัจจัยทางเทคนิค อย่าใช้คำว่าระยะกลางดูดี แม้ว่าจะอยู่ในค่าสัญญาณที่เป็นเชิงบวก แต่ถ้าจะคาดหวังแนวโน้มระยะกลางจะเป็นอย่างไร ก็เคยกล่าวไว้แล้วว่า อย่าใช้คำว่าแนวโน้มดี... ซึ่งถ้าจะว่ากันตามปัจจัยด้านพื้นฐาน ต่อให้คาดการณ์ออกมาดีแค่ไหน ก็ให้ว่าไปตามปัจจัยพื้นฐานอย่างเดียวเท่านั้น อย่าเอาปัจจัยทางเทคนิคเข้าไปเกี่ยว... ซึ่งจะเกี่ยวโยง เห็นอเมฆเคยเห็นมีหลายๆ ท่านคิดถึงปัจจัยพื้นฐานว่าดี ระดับนั้นระดับนี้ น่าสนใจ เอาเทคนิคไปหาแนวรับและหาเป้าหมาย ซึ่งจริงๆ แล้ว แยกกันให้ออกนะครับ หรือถ้าจะกล่าวในคราวเดียวกัน ก็ต้องแยกนะครับว่า เอาเทคนิคไปเกี่ยวกับพื้นฐาน ด้วยเหตุผลอย่างอื่น หรือแค่หาจุดซื้อจุดขายที่เหมาะสมเท่านั้น... ไม่ใช่ใช้กล่าวถึง แนวโน้มหรือความน่าจะเป็นของ SET Index พร้อมๆ กัน... เอาเป็นว่า ภาพของแนวโน้มหลัก ที่ยังคงติดตามอยู่ เห็นอเมฆก็ยังคงใช้ตัวเลขที่ 1680 เหมือนเดิมและถ้ายังไม่เห็นว่าผ่านตรงนั้นไปได้ เงื่อนไขของการเป็นขาลงใหญ่ๆ ยังคงอยู่ แล้วการที่ขึ้นมาเข้าใกล้ๆ นั้น เห็นอเมฆก็ยังออกหน้าเตือนว่า พื้นที่ในระยะเดือนที่ผ่านมา อาจจะเป็นดอยอีกครั้งก็ได้ (ตอนนี้ รออีกนิด)

ดูตามเกม... ก็ดูเกมจากวันวาน หรือในระยะ 2 วันที่ผ่านมาแล้วนั้น จะเห็นว่ายังแกร่งดี

หรือจะเรียกว่า ยังมีเกมที่สวยงามได้อย่างมันคง... แบบนี้ ก็ต้องมองไว้หน่อยแล้ว แต่ก็ยังมีทางหนีไว้นะ

แนวรับ : ... 29.0-28.5 **ระยะนี้ ดัดขาดทุน ถ้าหลุด 28.0**

เป้าหมาย : ... ถ้าจะเพิ่มเป้าหมายที่ให้ไว้วันวาน ก็หวัง 39-40

Price Chart...(SYNEX)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SYNEX... ว่ากันถึงเป้าหมาย 39-40 นี้มาได้ยังไง ซึ่งก็ต้องกล่าวไว้ก่อนนะครับว่า เป็นการมองในระยะกลางๆ ขึ้นไป... ซึ่งก็คาดมาจาก ระดับที่ราคาอยู่ที่ 26.0 ซึ่งตรงนั้น เราจะเห็นว่า การเรียงตัวของ M ได้เริ่มมีการเรียงตัวในภาวะ Bullish อย่างสมบูรณ์แล้วนั้นแปลว่า เราจะคาดหวัง การขึ้นจากระดับราคานี้ขึ้นไปอีกครั้งเท่า หรือ ไปได้อีก 13 บาท ก็เลยแปลว่าจะได้เป้าหมายที่ 39.0 หรือ อาจจะถึงตัวเลขสวยๆ ที่ 40.0 อย่าลืมนะครับ หุ้นที่ราคาต่ำกว่า 10 บาท จะไปได้ถึงเท่าตัว แต่หุ้นราคาที่เป็น 10 บาท หวังแค่ ครึ่งเท่าตัวไว้ก่อน จะไปมากกว่านั้นหรือไม่ ก็ยังไม่ฟันธง อันนี้ก็ว่ากันตามสถิติของสัญญาณแบบนี้ ที่เคยเกิดในหลายตัว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้เพื่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน